

ประจำวันที่ 20-26 สิงหาคม 2557

‘TRETA’ ผุดไอเดียการเร่งระบายข้าว ให้ส่วนลดเอกชนซื้อข้าวสต็อกรัฐ

นายชูเกียรติ โอภาสวงศ์ นายกิตติมศักดิ์สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย (TRETA) เปิดเผยว่า สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย (TRETA) ได้เสนอให้คณะกรรมการระบายข้าว กรมการค้าต่างประเทศ พิจารณามาตรการส่งเสริมการระบายข้าวใหม่ ฤดูกาลผลิต 2557/58 ที่กำลังจะออกสู่ตลาด และข้าวเก่าในสต็อกของรัฐบาล โดยให้เอกชนที่มีคำสั่งซื้อ (ออเดอร์) ข้าวใหม่จากต่างประเทศ สามารถได้สิทธิ์ในการซื้อข้าวในสต็อกรัฐบาลได้โดยตรง ในราคาส่วนลดพิเศษ เพื่อเป็นแรงจูงใจให้เอกชนช่วยเร่งระบายข้าวใหม่ให้ได้มากที่สุด ซึ่งเชื่อว่าจะเป็นการผลักดันราคาข้าวไทยในตลาดให้กลับมามีราคาสูงขึ้นอีกด้วย

ทั้งนี้ สิ่งที่ภาคเอกชนเสนอไปนั้น ยังคงต้องรอความเห็นชอบจากคณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าว (นบข.) ในการพิจารณาเห็นชอบ ก่อนจะมีการกำหนดกฎเกณฑ์ รายละเอียดอีกครั้ง สำหรับแนวทางดังกล่าว ภาคเอกชนเชื่อว่าจะช่วยให้รัฐบาลสามารถระบายข้าวในสต็อกภายในปี 2557 นี้ได้เพิ่มอีก 200,000 -250,000 ตัน ซึ่งจะมีตลาดแอฟริกาเป็นตลาดหลักรองรับข้าวได้

อย่างไรก็ตาม ภาคเอกชนได้มีการเดินทางไปพบคู่ค้า อาทิ มาเลเซีย อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ และ จีน ซึ่งได้ให้ความสนใจที่จะซื้อข้าวใหม่ของไทย เบื้องต้นคาดว่าคู่ค้าจากต่างประเทศจะมีคำสั่งซื้อข้าวใหม่จากไทยไม่ต่ำกว่า 500,000 ตัน จากทั้งหมดที่มีความต้องการระดับล้านตัน จึงเห็นว่าจะเป็นโอกาสดีของไทยในการทำตลาดต่างประเทศ เพราะเวียดนามที่เป็นผู้ส่งออกข้าวเหมือนกันไทย มีปริมาณข้าวที่จะส่งออกได้ไม่มากนัก ประกอบกับราคาข้าวไทยยังคงอยู่ในระดับที่ต่ำกว่าราคาข้าวเวียดนาม โดยเฉพาะข้าวขาว 5% ในเดือนสิงหาคม 2557 ราคาของไทยอยู่ที่ 447 เหรียญสหรัฐต่อตัน เวียดนามอยู่ที่ 460 เหรียญสหรัฐต่อตัน

สำหรับตลาดข้าวฟิลิปปินส์ ขณะนี้ทางผู้ส่งออกอาจไม่สามารถรับเงื่อนไขการส่งออกข้าวที่ต้องรับผิดชอบการขนส่งสินค้าไปจนถึงหน้าคลัง ซึ่งกระจายตัวไปตามเกาะต่างๆ ได้ เพราะเป็นการเพิ่มค่าขนส่งขึ้นอีกมาก

นายเจริญ เหล่าธรรมทัศน์ นายกสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย กล่าวว่า ราคาข้าวขณะนี้ขึ้นไปตามกลไกตลาดอย่างแท้จริง และราคาข้าวไทยปรับสูงขึ้นเนื่องจากตลาดมีความต้องการนำเข้าข้าวอย่างต่อเนื่อง และการไม่เร่งระบายข้าวของกระทรวงพาณิชย์เหมือนที่ผ่านมา โดยข้าวขาว 5% อยู่ที่ 11 บาทต่อกิโลกรัม (กก.) จากเดิม 9-10 บาทต่อกก. ข้าวเปลือกตันละ 8,300-8,500 บาท ราคาส่งออก 450 เหรียญสหรัฐต่อตัน เนื่องจากความต้องการข้าวในตลาดโลกมีสูงขึ้น ส่งผลให้ราคาข้าวไทยปรับสูงขึ้นจากช่วง 2-3 เดือนที่ผ่านมา

ทั้งนี้ ไทยสามารถส่งออกข้าวเฉลี่ยเดือนละ 700,000 ตัน คาดว่าทั้งปี 2557 จะส่งออกได้ 9-10 ล้านตัน ส่วนการส่งมอบข้าวให้กับทางการจีนอีก 100,000 ตัน ผ่านบริษัท คอฟโก้ ซึ่งเป็นรัฐวิสาหกิจของจีน ตามการลงนามขายข้าวรัฐบาลต่อรัฐบาล (จีทูจี) 1 ล้านตัน ที่ผ่านมาในสัญญานี้ไทยส่งข้าวได้เพียง 100,000 ตัน ตอนนี้มีสัญญาที่ดีในการส่งมอบได้อย่างต่อเนื่อง ขณะเดียวกัน อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ จีน ก็มีความต้องการนำเข้าข้าวจากประเทศผู้ส่งออกไม่ต่ำกว่า 500,000 ตัน ซึ่งเป็นโอกาสดีที่ไทยจะส่งออกได้เพิ่มขึ้น

ที่มา หนังสือพิมพ์แนวหน้า

เปิดผลศึกษาจํานำข้าวขาดทุนพุ่ง 5.1 แสนล้าน

นายนิพนธ์ พัวพงศกร นักวิชาการเกียรติคุณ สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (ทีดีอาร์ไอ) และคณะได้ทำการศึกษาวิจัย เรื่อง "การคอร์รัปชันกรณีการศึกษา : โครงการรับจํานำข้าวทุกเม็ด" นำเสนอสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) โดยรายงานฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อศึกษาพฤติกรรมกรรมการทุจริตในโครงการรับจํานำข้าว 5 รอบการผลิตตั้งแต่ ปี 2554/55 ถึงปี 2556/57 และประมาณการมูลค่าการทุจริตในการระบายข้าว

รายงานศึกษาพฤติกรรมกรรมการทุจริตและประมาณการมูลค่าการทุจริตในการระบายข้าว 4 ประเภท คือ ปัญหาข้าวหายจากโกดังกลาง การขายข้าวแบบรัฐต่อรัฐ การขายข้าวให้ผู้เสนอราคาซื้อแบบลับๆและโครงการข้าว ฤๅราคาถูกของกระทรวงพาณิชย์ โดยวิเคราะห์หลักฐานที่บ่งชี้ว่าการทุจริตในการระบายข้าว อาจมีความเกี่ยวข้อง เชื่อมโยงกับนักการเมืองและข้าราชการระดับสูง ผู้มีอำนาจตัดสินใจระบายข้าว จากหลักฐานทางราชการ

โครงการรับจำนำข้าว 5 ฤดูมีการรับจำนำข้าวเปลือก 54.35 ล้านตัน มีค่าใช้จ่ายรวม 9.85 แสนล้านบาท เป็นเงินซื้อข้าว 8.57 แสนล้านบาท เงินที่ใช้ส่วนใหญ่เป็นเงินนอกงบประมาณที่กู้จากสถาบันการเงินของรัฐ โดยรัฐบาลไม่ต้องขออนุมัติจากรัฐสภา โครงการมีการขาดทุนทางบัญชีสูงถึง 5.19 แสนล้านบาท (หรือเกือบ 53% ของค่าใช้จ่าย) ต้นตอของการขาดทุนจำนวนมหาศาล เกิดจากการรับจำนำในราคาสูง แต่ขายข้าวในราคาต่ำ เพื่อมีให้ผู้บริโภคซื้อข้าวราคาแพง และการทุจริตโดยขายข้าวในราคาต่ำกว่าราคาตลาดมาก

ผลศึกษาระบุว่า ชาวนาทั่วประเทศได้รับผลประโยชน์ส่วนเกินสุทธิสูงถึง 5.6 แสนล้านบาทจากโครงการรับจำนำข้าว แต่ประโยชน์ส่วนใหญ่ตกเป็นของชาวนารายกลางและรายใหญ่ ซึ่งอาศัยในเขตชลประทานของภาคกลาง และภาคเหนือตอนล่าง แต่มีข้อค้นพบสำคัญ คือ หากเรานับรวมผลประโยชน์และต้นทุนที่เกิดขึ้นกับผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายในโครงการรับจำนำ ปรากฏว่าต้นทุนสวัสดิการ (welfare cost หรือความเสียหายสุทธิต่อสังคม) สูงถึง 1.23 แสนล้านบาท ซึ่งเป็นความสูญเสียต่อสังคมสูงกว่าประโยชน์ที่ตกแก่ชาวนาและผู้บริโภค

"ความสูญเสียไม่นับรวมความเสียหายที่วัดไม่ได้ เช่น ชื่อเสียงและคุณภาพข้าวไทย การถลุงทรัพยากรจากพฤติกรรมแสวงหาค่าเช่า และการค้าข้าวแบบพรรคพวกที่ทำลายระบบการค้าแบบแข่งขัน ดังนั้นวาทกรรมของรัฐบาลยิ่งลักษณ์ที่อ้างว่าโครงการเป็นประโยชน์ต่อชาวนา จึงเป็นเพียงความพยายามกลบเกลื่อนความเสียหายที่เกิดขึ้นต่อสังคมแบบขาดความรับผิดชอบ"

ส่วนการทุจริตนั้นรายงานได้ประเมินผลไว้ว่า มูลค่าการทุจริตในการระบายข้าวที่เกิดจากการจำนำราคาสูงขายข้าวในราคาต่ำกว่าตลาด คิดเป็นเงิน 84,476.20 ล้านบาท

ขณะที่มูลค่าการทุจริตแยกตามวิธีระบายข้าว 3 วิธี มีมูลค่า 78,873 ล้านบาท ประกอบด้วย การทุจริตจากการค้าข้าวแบบรัฐต่อรัฐ 7.8 ล้านตัน คิดเป็นเงิน 45,094 ล้านบาท หรือ 57% การทุจริตจากการเลือกขายข้าวให้พ่อค้าพรรคพวกที่เสนอซื้อในราคาต่ำ รวบรวม 4 ล้านตัน เป็นเงิน 21,512 ล้านบาท หรือ 27% และการทุจริตจากโครงการข้าวธงฟ้า/ข้าวถูกใจ 1.1 ล้านตัน เป็นเงิน 12,267 ล้านบาท หรือ 6 %

นอกจากนี้ยังมีการทุจริตข้าวหาย 2.9 ล้านตัน เกิดจากผู้มีอิทธิพลทางการเมือง ใช้อำนาจนำข้าวเปลือกหรือข้าวสารจากโรงสีในโครงการฯ ไปขายให้ผู้ส่งออก (ข้าวหนึ่ง) และพ่อค้าข้าวถูกลง แล้วจัดหาข้าวราคาต่ำมาส่งคืนโกดังในภายหลัง มูลค่าทุจริตส่วนนี้เท่ากับ 25,616.95 ล้านบาท และรายงานล่าสุดในคณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าวในเดือนก.ค. 2557 ยังพบว่ายังมีข้าวบางส่วนที่ไม่ได้นำมาคืน คาดว่ารัฐจะมีความเสียหายเพิ่มขึ้นอีก รวบรวม 6.5 พันล้านบาท

"การทุจริตเกิดจากการใช้อำนาจของรัฐในการจัดการสต็อกและการระบายข้าว และการที่โรงสีหรือเจ้าของโกดังบางแห่งแอบขโมยข้าวโดยไม่เกี่ยวข้องกับรัฐ รวมมูลค่าทุจริตทั้งการค้าข้าวรัฐต่อรัฐ, การเสนอซื้อข้าวราคาต่ำ, ข้าวถูกลง, ข้าวหายจะคิดเป็นเงิน 1.11 แสนล้านบาท"

รายงานได้พบหลักฐานเชื่อมโยง ที่ทำให้เชื่อว่าการทุจริต อาจเกี่ยวข้องกับผู้มีอำนาจทางการเมืองระดับสูง มีดังนี้ 1.ตัวเลขการส่งออกของกรมศุลกากร ไม่ปรากฏว่ามีตัวเลขการระบายข้าวแบบรัฐต่อรัฐและรัฐบาลไม่เปิดเผยตัวเลขส่งออกแบบรัฐต่อรัฐ ทั้งปริมาณและราคาโดยอ้างว่าเป็นความลับ

2.เปิดให้มีการยื่นเสนอราคาซื้อข้าวของรัฐ แต่ไม่รายงานข้อมูลปริมาณและราคาที่ขายให้พ่อค้าแต่ละราย รวมทั้งการที่มีพ่อค้าเพียงไม่กี่ราย ที่สามารถซื้อข้าวจากรัฐโดยการเสนอราคา 3.หลักฐานการทุจริตในโครงการข้าวถูกลงที่ตรวจสอบพบโดยคณะกรรมการวิสามัญ

4.ปัญหาข้าวหายที่ตรวจสอบพบโดยคณะกรรมการปิดบัญชีฯ น่าจะเกี่ยวพันกับการที่ประเทศไทยยังมียอดการส่งออกข้าวหนึ่ง ทั้งๆที่ไม่ได้มีการอนุมัติให้มีการสีข้าวหนึ่งในโครงการฯมีการระบายข้าวสารเก่า ในโครงการจำนำก่อนปี 2554 อย่างต่อเนื่องถึง 2 ล้านตัน การเปลี่ยนกฎเกณฑ์ยอมให้มีการนำเข้าข้าวจากประเทศเพื่อนบ้านได้

ตลอดทั้งปี แทนการอนุมัติเฉพาะช่วงที่ขาดแคลน และการออกมาตรการผ่อนผันให้โรงสีชะลอการสีแปรจากเดิมที่กำหนดไว้ว่าต้องสีให้เสร็จสิ้นภายใน 7 วัน

รายงานประเมินถึงการแสวงหากำไรพิเศษหรือค่าเช่าทางเศรษฐกิจพบว่า โครงการจํานำพว่ามีผู้ได้รับค่าเช่าทั้งสิ้น 6 กลุ่ม มูลค่ารวมกว่า 5.85 แสนล้านบาท ชาวนาได้รับค่าเช่าเศรษฐกิจไปมากที่สุด 51% ผู้บริโภคได้ไป 24% พ่อค้าพรรคพวกได้ไป 14% โรงสีได้ไป 9% โกดังได้ไป 2 % และเซอร์เวย์อร์ได้ 0.4%

"การรับจํานำข้าวก่อให้เกิดกำไรพิเศษจำนวนมหาศาลแก่ผู้เกี่ยวข้อง จึงลงทุนทุ่มทรัพยากรเพื่อแสวงหากำไรพิเศษเพิ่มมากขึ้น เกษตรกรและโรงสีจึงมีพฤติกรรมแสวงหากำไรพิเศษ ด้วยการเพิ่มกำลังการผลิตโดยเกษตรกรจำนวน 57.06 % เพิ่มการใช้ปุ๋ย นีตยา และดูแลแปลงและควบคุมระดับน้ำมากขึ้น ขณะที่โรงสีลงทุนขยายกำลังการผลิตทำให้มีกำลังการผลิตถึง 100 ล้านตันต่อปี ทั้งที่ไทยผลิตข้าวเพียงปีละ 35 ล้านตัน และเจ้าของโกดังเร่งขยายความจุโกดัง เป็นการถลุงทรัพยากรที่สูญเปล่าและส่งผลเสียต่อการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ"

รายงานระบุว่า รัฐบาลบริหารจัดการนโยบายรับจํานำข้าว แบบขาดความรับผิดชอบต่อประชาชนและรัฐสภา โดยเฉพาะอย่างยิ่งการปล่อยปละละเลยปัญหาการทุจริตในการระบายข้าว การไม่ใส่ใจกับรายงานข้าวหายจากโกดังกลาง แต่กลับสั่งให้มีการตั้งกรรมการสอบสวนประธานคณะอนุกรมปิดบัญชีโครงการจํานำข้าว การโกหกประชาชน และการปิดบังข้อมูลการค้าข้าวแบบรัฐต่อรัฐ การปล่อยให้ค่าใช้จ่ายของโครงการรับจํานำบานปลาย

รายงานยังมีข้อเสนอแนะ ให้มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญ กฎหมายเลือกตั้ง และกฎหมายงบประมาณรายจ่ายสำหรับโครงการจํานำข้าว และโครงการประชานิยมทั่วไป โดยควรกำหนดให้พรรคการเมืองที่ใช้นโยบายประชานิยมหาเสียง ต้องให้ความชัดเจนของนโยบาย เช่น ประชาชนจะได้อะไร และมีต้นทุนในการดำเนินโครงการเท่าไร เมื่อได้เป็นรัฐบาล จะต้องแถลงนโยบายให้รัฐสภาทราบตามที่หาเสียงไว้ โดยเฉพาะที่มาของเงินค่าใช้จ่ายและจะหารายได้ชดเชยอย่างไร พร้อมกับต้องเสนอพระราชบัญญัติงบประมาณสำหรับนโยบายประชานิยมที่หาเสียงไว้ต่อรัฐสภาทุกปี

นอกจากนี้ให้มีการจัดทำบัญชีรวมของโครงการรับจํานำข้าวและโครงการช่วยเหลือเกษตรกรทุกโครงการเมื่อสิ้นปีงบประมาณ ทั้งนี้เพื่อให้รัฐบาลและรัฐสภาได้รับทราบค่าใช้จ่ายทั้งหมด รายรับ ผลกำไรขาดทุน ตลอดจนผลสัมฤทธิ์ของนโยบาย

การเปิดเผยข้อมูลโครงการรับจํานำข้าวและโครงการประชานิยม โดยการแก้ไข พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสาร เพิ่มมาตราที่กำหนดให้รัฐบาลต้องเปิดเผยข้อมูลต่างๆ ที่เกิดจากการดำเนินนโยบายประชานิยม และการแทรกแซงตลาด เช่น ค่าใช้จ่าย รายรับ ผลกำไรขาดทุน และรายละเอียดของการดำเนินการเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลง่ายขึ้นและสามารถตรวจสอบได้

นอกจากนี้ต้องจำกัดบทบาทรัฐในการแทรกแซงตลาด โดยรัฐต้องตราพระราชบัญญัติ จำกัดขอบเขตการแทรกแซงตลาด และการประกอบธุรกิจที่แข่งขันกับเอกชน เพื่อมิให้นโยบายของรัฐบาลทำลายการแข่งขันในตลาด เช่น ห้ามมิให้รัฐบาลแทรกแซงซื้อข้าวจากเกษตรกรเกินกว่า 5%-10% ของปริมาณการบริโภคในประเทศ เป็นต้น

การจัดทำรายงานอิสระเรื่องผลกระทบและบทเรียนจากโครงการรับจํานำข้าว เพื่อนำเสนอต้นทุนการศึกษา ภาวะขาดทุน ผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคม เพื่อสรุปเป็นบทเรียนสำหรับประชาชน

รัฐควรที่จะดำเนินการ ออกพ.ร.บ.การประกันราคาพืชผลเกษตร โดยพยายามจำกัดวงเงินการช่วยเหลือเพื่อบรรเทาความเสี่ยงที่ราคาพืชผลตกต่ำและควรเร่งปรับปรุงข้อมูลนโยบายชดเชยความเสียหายของพืชผล ที่เกิดจากภัยธรรมชาติ และจะต้องดำเนินการลดต้นทุนและเพิ่มผลิตภาพผลผลิตข้าวช่วยเหลือเกษตรกรยั่งยืน

[ที่มา กรุงเทพธุรกิจออนไลน์](#)

เอกชนเมินประมูลข้าวฟิลิปปินส์ จีบขายมาเลเซียปริมาณ 5 แสนตัน

นายชูเกียรติ โอภาสวงศ์ นายกิตติมศักดิ์ สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย เปิดเผยว่า ในวันที่ 27 ส.ค.นี้ รัฐบาลฟิลิปปินส์จะเปิดประมูลเพื่อนำเข้าข้าวขาว 25% ปริมาณ 5 แสนตัน ล่าสุด ผู้ส่งออกข้าวไทยไม่ให้ความสนใจไปร่วมประมูล

เนื่องจากเงื่อนไขการส่งมอบสินค้าที่กำหนด ปฏิบัติได้ยากมาก ได้แก่ ต้องส่งสินค้าถึงหน้าคลังในแต่ละพื้นที่ภายในประเทศฟิลิปปินส์ รวมถึงต้องรับผิดชอบต่อคุณภาพข้าวจนกว่าจะเข้าจัดเก็บในโกดัง เงื่อนไขต้องเป็นข้าวใหม่ แต่ไทยยังไม่มีผลผลิตออกสู่ตลาด และหากจะใช้ข้าวจากนาปรังก็มีจำนวนน้อยและอาจถูกมองว่าผิดเงื่อนไข รวมถึงชนิดข้าวขาว 25% ซึ่งไม่ตรงกับชนิดข้าวที่ผู้ส่งออกไทยมีอยู่ส่วนใหญ่เป็นข้าว 5% หากจะปรับปรุงให้เป็นข้าว 25% จะต้องนำปลายข้าวมาผสม แต่ติดปัญหาในตลาดกำลังขาดแคลนปลายข้าว

อย่างไรก็ตาม ผู้ส่งออกบางรายหันไปใช้วิธีการจับมือกับโบรกเกอร์ในต่างประเทศเพื่อเข้าร่วมประมูลข้าวครั้งนี้ เพื่อทำหน้าที่เป็นผู้ส่งมอบสินค้าให้โบรกเกอร์เท่านั้น ส่วนเงื่อนไขอื่นๆ โบรกเกอร์ซึ่งมีเครือข่ายในต่างประเทศอยู่แล้ว จะบริหารจัดการต่อได้ โดยโบรกเกอร์ที่ผู้ส่งออกไทยร่วมมือด้วย เช่น บริษัท โอแลม จากสิงคโปร์

นายชูเกียรติกล่าวว่า ขณะนี้กำลังมีการเจรจากับมาเลเซียถึงแผนการซื้อขายข้าวระหว่างกัน ซึ่งประมาณสัปดาห์หน้า เจ้าหน้าที่จากมาเลเซียจะเข้ามาหารือรายละเอียดกับฝ่ายไทย คาดว่าหากได้ข้อสรุปทั้งเรื่องราคากำหนดเวลาส่งมอบและชนิดข้าว จะทำให้มีการปูทางรองรับข้าวจากนาปี 2557/58 ได้ไม่ต่ำกว่า 5 แสนตัน นอกจากนี้ ยังมีการเจรจากับประเทศต่างๆ ทั้งในแอฟริกาและจีนควบคู่ไปด้วย

ที่มา ไทยโพสต์

สร้างแผนที่พื้นที่ปลูกข้าว

นายอนันต์ ลีลา เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) เปิดเผยว่า ธนาकारเพื่อการพัฒนาเอเชีย (เอทีพี) ได้สนับสนุนงบประมาณดำเนินงานในการนำเทคโนโลยีการสำรวจระยะไกล (Remote Sensing) มาใช้ในการปรับปรุงคุณภาพระบบการประเมินเนื้อที่เพาะปลูกและพยากรณ์ผลผลิตข้าวใน 4 ประเทศ ได้แก่ ลาว ฟิลิปปินส์ เวียดนาม และไทย โดยมีระยะเวลาดำเนินงานตั้งแต่เดือน พ.ค.ที่ผ่านมา และสิ้นสุดในเดือน ก.ค.2559

สำหรับประเทศไทย สศก.และสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ จะนำเทคโนโลยีดังกล่าวมาประเมินเนื้อที่เพาะปลูกและผลผลิตข้าวของประเทศ นำร่องพื้นที่ จ.อ่างทอง โดยใช้ข้อมูลดาวเทียมที่มีคุณสมบัติถ่ายภาพทะลุเมฆได้ ทำให้เก็บข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียมได้แม้กระทั่งฤดูฝน โดยเอทีพีจะให้การช่วยเหลือใน 3 เรื่อง คือ 1.พัฒนาโปรแกรมประยุกต์และวิธีการการประเมินเนื้อที่เพาะปลูก และผลผลิตข้าวโดยใช้ข้อมูลดาวเทียมในระดับจังหวัดอย่างน้อย 2.ฤดูกาลเพาะปลูก เพื่อสร้างแผนที่พื้นที่เพาะปลูกข้าว 2.ฝึกอบรมคณะทำงาน 3.พัฒนาโปรแกรมการฝึกอบรมออนไลน์ (Online) การใช้ข้อมูลดาวเทียมสำหรับงานด้านสถิติการเกษตรและชนบท เพื่อให้ใช้ข้อมูลได้ทั่วประเทศ

ที่มา ไทยรัฐออนไลน์

oo

เวียดนาม

สมาคมอาหารของเวียดนาม (The Vietnam Food Association; VFA) รายงานว่า การส่งออกข้าวช่วงวันที่ 1-21 ส.ค. 2557 มีจำนวน 224,376 ตัน มูลค่า 95.966 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ (FOB) โดยปริมาณลดลง 22.1% มูลค่าลดลง 22.9% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2556 ที่ส่งออกได้ 287,963 ตัน มูลค่า 124.602 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ (FOB) สำหรับการส่งออกตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค.-21 ส.ค. 2557 มีจำนวน 3.841 ล้านตัน มูลค่า 1.656 พันล้านเหรียญสหรัฐฯโดยปริมาณลดลง 11.6% และมูลค่าลดลง 11.2% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2556 ที่ส่งออกได้ 4.347 ล้านตัน มูลค่า 1.866 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ (FOB)

ผู้ส่งออกเวียดนามกำลังเผชิญกับภาวะที่กลิ่นไม่เข้าคายไม่ออกในการที่จะเข้าร่วมการประมูลข้าวขาว 25% จำนวน 500,000 ตัน ในวันที่ 27 ส.ค. นี้ เพราะราคาข้าวปรับตัวสูงขึ้นและการขาดแคลนข้าวในตลาดภายในประเทศ

วงการค้าคาดว่า แม้เวียดนามจะเสนอราคาในระดับ 470 เหรียญสหรัฐต่อตัน ก็อาจจะทำให้ขาดทุนประมาณตันละ 10 เหรียญสหรัฐ เพราะต้องกลับมาซื้อข้าวในประเทศส่งมอบซึ่งราคายังคงอยู่ในระดับสูง

อย่างไรก็ตามผู้เกี่ยวข้องบางส่วน ระบุว่า ราคาข้าวในตลาดปัจจุบันไม่สูงเกินไปและผู้ส่งออกสามารถทำกำไรได้ในราคาระดับนี้ ซึ่งข้าวขาว 5% ราคาอยู่ที่ประมาณ 438-443 เหรียญสหรัฐต่อตัน ซึ่งจะทำให้ผู้ส่งออกได้กำไรประมาณ 27-32 เหรียญสหรัฐต่อตัน ประกอบกับข้าวที่ฟิลิปปินส์ซื้อเป็นข้าวขาว 25% ซึ่งราคาจะต่ำกว่านี้

กระทรวงเกษตรและการพัฒนาชนบท (Ministry of Agriculture and Rural Development) (MARD) อยู่ระหว่างดำเนินการวางแผนเปลี่ยนพื้นที่ปลูกข้าวจำนวนประมาณ 1.625 ล้านไร่ ไปปลูกพืชชนิดอื่นภายในปี 2558 ภายใต้แผนโครงการเปลี่ยนการปลูกพืชปี 2557 – 2563 (Crop Transformation Plan 2014 - 2020)

ภายใต้แผนดังกล่าว กระทรวงเกษตรและการพัฒนาชนบทจะเปลี่ยนรูปแบบการปลูกในพื้นที่สามเหลี่ยมปากแม่น้ำโขง (Mekong River Delta; MRD) ซึ่งเป็นแหล่งผลิตข้าวกว่า 50% ของประเทศ จากการปลูกข้าวเพียงอย่างเดียว เป็นการปลูกข้าวและพืชชนิดอื่นรวมถึงการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำด้วย สำหรับพื้นที่สามเหลี่ยมปากแม่น้ำแดง (Red River Delta) พื้นที่ภูเขาทางตอนเหนือ และพื้นที่ภาคกลางตอนบนของประเทศ จะเปลี่ยนรูปแบบการเพาะปลูกจากการปลูกข้าวเป็นการปลูกพืชชนิดอื่น อาทิ ข้าวโพด ถั่วเหลือง งา ถั่วลิสง และผัก ในพื้นที่ภาคกลางตอนใต้ของประเทศ และพื้นที่ราบสูงทางตอนกลางของประเทศ จะเปลี่ยนการเพาะปลูกข้าวเป็นข้าวโพดและพืชชนิดอื่น และทางตะวันออกเฉียงใต้ของประเทศ จะเปลี่ยนการเพาะปลูกจากข้าวเป็นไม้ดอก ไม้ประดับ และผักปลอดสารพิษ โดยกระทรวงเกษตรและการพัฒนาชนบทกล่าวว่า การดำเนินงานตามแผนดังกล่าวเป็นการปรับสมดุลระหว่างการปลูกข้าวและพืชชนิดอื่นที่มีความสามารถในการแข่งขันและมูลค่าสูงกว่าข้าว

ทั้งนี้ กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ (USDA) รายงานว่า ปัจจุบัน เวียดนามมีพื้นที่ปลูกข้าวประมาณ 48.625 ล้านไร่

[ที่มา Oryza.com](http://www.oryza.com)

พม่า

กระทรวงพาณิชย์ของพม่า (The Minister of Commerce) รายงานว่า ในช่วง 5 เดือนแรกของปีงบประมาณปัจจุบัน (เม.ย.-ส.ค.) พม่าส่งออกข้าวได้แล้วประมาณ 530,000 ตัน คิดเป็นมูลค่าประมาณ 196 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ เพิ่มขึ้น 41% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา ซึ่งการส่งออกที่เพิ่มขึ้นเป็นผลจากความต้องการที่เพิ่มขึ้นจากประเทศรัสเซีย ส่วนการส่งออกไปยังประเทศจีนนั้น ในปีนี้ประสบกับภาวะยากลำบากเนื่องจากการส่งออกข้าวผ่านทางแนวชายแดนทางภาคเหนือที่ติดกับประเทศจีนนั้น ทางการเงินได้เพิ่มความเข้มงวดมากขึ้น ประกอบกับในช่วงนี้ทั้งสองประเทศอยู่ในช่วงของการเจรจากันในเรื่องของระเบียบการส่งออกข้าวไปยังประเทศจีน หลังจากที่ทางการจีนได้เรียกร้องมาเป็นเวลานานแล้วเกี่ยวกับปัญหาการส่งออกข้าวอย่างไม่ถูกกฎหมายจากพม่าไปยังจีน และยังมีปัญหาทางด้านกฎระเบียบการกักกันพืชของจีน รวมทั้งทางการจีนยังต้องการให้มีการทำข้อตกลงทางด้านสุขอนามัยพืชสำหรับข้าวพม่าด้วย

[ที่มา Oryza.com](http://www.oryza.com)

เกาหลีใต้

หน่วยงานจัดซื้อของเกาหลีใต้ (Agro-Fisheries & Food Trade Corporation; KAFTC) ประกาศผลการประมูลนำเข้าข้าว (non-glutinous rice) ภายใต้ระบบ MMA จากประเทศออสเตรเลีย (japonica) จำนวน 9,434 ตัน ซึ่งมีการประมูลเมื่อวันที่ 7 ส.ค. ที่ผ่านมา โดยตกลงซื้อข้าวกล้องเมล็ดกลาง (medium type brown rice) จำนวน 4,039 ตัน ในราคา 928.20 เหรียญสหรัฐต่อตัน ข้าวสารเมล็ดกลาง (medium type milled rice) จำนวน 2,697 ตัน ในราคา 1,007 เหรียญสหรัฐต่อตัน และข้าวสารเมล็ดกลาง (medium type milled rice) จำนวน 2,698 ตัน ในราคา 997 เหรียญสหรัฐต่อตัน กำหนดส่งมอบภายในวันที่ 15-31 ธ.ค. ศกนี้

[ที่มา Oryza.com](http://www.oryza.com)

จีน

สำนักงานสถิติแห่งชาติ (The National Bureau of Statistics; NBS) รายงานว่า ผลผลิตข้าวต้นฤดู (early rice) ของจีนในปีนี้ ลดลง 0.4% เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา โดยลงมาแตะที่ระดับ 34.01 ล้านตัน โดยพื้นที่เพาะปลูกข้าวต้นฤดูแหล่งใหญ่ที่สุดคือมณฑล Hunan ซึ่งมีผลผลิตข้าวประมาณ 8.5 ล้านตัน และรองลงมาคือมณฑล Jiangxi ซึ่งมีผลผลิตข้าวประมาณ 8.2 ล้านตัน ส่วนพื้นที่อื่นๆที่สำคัญจะอยู่ทางภาคกลางและตอนใต้ของประเทศ เช่น Guangxi, Guangdong, Hubei, Anhui, Fujian และ Hainan

กระทรวงเกษตรของจีน (China's Ministry of Agriculture) ได้ตัดสินใจที่จะไม่ต่ออายุใบรับรองความปลอดภัยทางชีวภาพ (bio safety certificates) ของข้าวสายพันธุ์จีเอ็ม (GM rice) และข้าวโพดจีเอ็ม (GM corn) ซึ่งทำให้เกิดคำถามเกี่ยวกับการนำไปใช้ในเชิงการค้าในอนาคตอันใกล้รวมถึงความต่อเนื่องของการวิจัยดังกล่าวในประเทศ

ทั้งนี้ ในปี 2009 รัฐบาลได้ออกใบรับรองความปลอดภัยทางชีวภาพสำหรับพืชสองชนิดเป็นเวลา 5 ปี ซึ่งจะอนุญาตให้นักวิจัยสามารถเพาะปลูกข้าวพืชทั้งสองสายพันธุ์ได้ โดยใบรับรองได้หมดอายุลงในวันที่ 17 ส.ค. ที่ผ่านมา และรัฐบาลได้ชะลอการต่ออายุใบรับรองออกไปก่อน

ที่มา สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

อินเดีย

กระทรวงเกษตร รายงานผลการพยากรณ์สินค้าเกษตรในปีการผลิต 2013/14 (ต.ค.-ก.ย.) ว่าจะมีจำนวน 106.54 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 2% จากปีการผลิต 2012/13 โดยคาดว่าในฤดูการผลิตหลักหรือ Kharif (ก.ค.-ธ.ค.) จะมีผลผลิตจำนวน 91.69 ล้านตัน ลดลง 1% จากปีก่อน และในฤดูการผลิตรอง หรือ Rabi (พ.ย.-มี.ค.) จะมีผลผลิตจำนวน 14.85 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 3% จากปีก่อน

กระทรวงเกษตร (The Indian Agriculture Ministry) รายงานว่า การเพาะปลูกข้าวในฤดูการผลิตหลักหรือ kharif rice crop (เพาะปลูกเดือน มิ.ย.-ธ.ค. และเริ่มเก็บเกี่ยวเดือน ต.ค. เป็นต้นไป) จนถึงวันที่ 22 ส.ค. มีพื้นที่ประมาณ 209.5 ล้านไร่ เพิ่มขึ้นประมาณ 0.4% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา ซึ่งนับเป็นครั้งแรกที่พื้นที่เพาะปลูกในปีเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปีที่แล้ว โดยในปีนี้การเพาะปลูกข้าวเป็นไปอย่างล่าช้าเพราะมีฝนตกช้ากว่าปกติหลังจากที่เข้าสู่ฤดูมรสุมในเดือน มิ.ย. ที่ผ่านมา โดยเมื่อช่วงกลางเดือน ก.ค. ที่ผ่านมา ได้เริ่มมีฝนตกลงในหลายพื้นที่ของภาคกลางและภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศซึ่งช่วยให้ระดับน้ำในเขื่อนหลายแห่งมีปริมาณเพิ่มขึ้นและช่วยให้การเพาะปลูกพืชมีความก้าวหน้ามากขึ้น

นักวิเคราะห์คาดว่าในปีการผลิต 2014/15 (ต.ค.-ก.ย.) อินเดียจะมีผลผลิตข้าวประมาณ 106.5 ล้านตันใกล้เคียงกับผลผลิตในปีการผลิต 2013/14

กระทรวงอุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร (The Ministry of Food Processing Industries) รัฐบาลอินเดีย กำลังวางแผนที่จะปรับโครงสร้างการดำเนินงานขององค์การอาหารของอินเดีย (the Food Corporation of India) ซึ่งเป็นหน่วยงานด้านการจัดหาพืชอาหารของอินเดีย

โดยรัฐบาลได้เสนอที่จะตั้งคณะกรรมการระดับสูง (High Level Committee) ซึ่งประกอบด้วยข้าราชการ, ตัวแทนรัฐบาล, นักวิชาการ, อดีตผู้บริหารของ FCI และคณะกรรมการด้านการวางแผน รวมถึงประธานและกรรมการผู้จัดการของ FCI คนปัจจุบัน เพื่อที่จะพิจารณาโครงสร้างในปัจจุบันและการดำเนินงานของ FCI และการให้คำแนะนำต่างๆ

ทั้งนี้ คณะกรรมการซึ่งจะมีอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอาหารเป็นประธานจะมุ่งเน้นไปที่วิธีการในการปรับปรุงโครงสร้างการบริหารงานและการเงินของ FCI และเสนอแนะมาตรการในการปรับปรุงโดยรวม ทั้งในเรื่องของการขนส่ง, การจัดเก็บ, การกระจายและการจัดการของธัญพืชในประเทศ นอกจากนี้ยังจะให้คำแนะนำวิธีการเสริมสร้างความเข้มแข็งของกลไกห่วงโซ่อุปทานธัญพืชในประเทศโดยการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย

นอกจากนี้ คณะกรรมการยังจะต้องพิจารณาความเห็นและข้อเสนอแนะของผู้มีส่วนได้เสียทั้งหมดในอุตสาหกรรม ทั้งจากหน่วยงานภาครัฐ เกษตรกร โรงสี, และผู้มีส่วนร่วมในห่วงโซ่อุปทานธัญพืชอื่นๆด้วย
[ที่มา Oryza.com](http://www.oryza.com)

ปากีสถาน

สำนักงานสถิติปากีสถาน (The Pakistan Bureau of Statistics; PBS) รายงานว่า การส่งออกข้าวในเดือน ก.ค. ที่ผ่านมา ซึ่งเป็นเดือนแรกของปีงบประมาณ 2014/15 (ก.ค. 57 — มิ.ย. 58) มีจำนวน 196,733 ตัน ลดลง 17% เมื่อเทียบกับจำนวน 237,932 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา (ปีงบประมาณ 2013/14) และเมื่อเทียบกับเดือน มิ.ย. ที่ผ่านมาที่มีการส่งออกจำนวน 248,789 ตันแล้วการส่งออกในเดือน ก.ค. ลดลง 21% (MoM) ในส่วนของมูลค่าส่งออกนั้น ในเดือน ก.ค. มีมูลค่าส่งออกประมาณ 125.4 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ลดลง 17% เมื่อเทียบกับในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา และลดลง 16% เมื่อเทียบกับเดือน มิ.ย. ที่ผ่านมา

ทั้งนี้ ในเดือน ก.ค. ปากีสถานส่งออกข้าวบาสมัติจำนวน 48,321 ตัน ลดลง 18% เมื่อเทียบกับในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา และลดลง 10% เมื่อเทียบกับเดือน มิ.ย. ที่ผ่านมา ส่วนข้าวขาวที่ไม่ใช่บาสมัติ(non-basmati rice) มีการส่งออกประมาณ 148,412 ตัน ลดลง 17% เมื่อเทียบกับในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา และลดลง 24% เมื่อเทียบกับเดือน มิ.ย. ที่ผ่านมา

ในปีงบประมาณ 2556/57 (ก.ค. 56 — มิ.ย. 57) ปากีสถานส่งออกข้าวได้ 3.16 ล้านตัน ลดลง 7% เมื่อเทียบกับจำนวน 3.4 ล้านตัน ในปีก่อนหน้านี้ (2555/56) ทั้งนี้ การส่งออกข้าวขาวที่ไม่ใช่บาสมัติ (non-basmati rice) ในปีงบประมาณ 2556/57 มีจำนวน 2.52 ล้านตัน ลดลง 8% จากจำนวน 2.73 ล้านตันในปีที่ผ่านมา ขณะที่ข้าวบาสมัติมีการส่งออกจำนวน 637,715 ตัน ลดลง 5% จากจำนวน 674,048 ตันในปีที่ผ่านมา

อย่างไรก็ตาม ในส่วนของมูลค่าส่งออกนั้นกลับมีมูลค่าเพิ่มขึ้น โดยในปีงบประมาณ 2556/57 มีมูลค่าส่งออกประมาณ 2.185 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้น 14% เมื่อเทียบกับปีก่อน โดยมูลค่าส่งออกข้าวขาวที่ไม่ใช่บาสมัติมีมูลค่าประมาณ 1.53 พันล้านเหรียญ เพิ่มขึ้น 21% เมื่อเทียบกับปีก่อน ขณะที่ข้าวบาสมัติมีมูลค่าส่งออก 658 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ลดลง 1% เมื่อเทียบกับปีก่อน

สภาวิจัยเกษตรแห่งปากีสถาน (Pakistan Agricultural Research Council; PARC) และบริษัทวิจัยด้านการเกษตรของเอกชนได้ลงนามในโครงการความร่วมมือ (Project Cooperation Agreement; PCA) กับบริษัท Yuan Longping High-Tech Agriculture Company Limited (YLHTACL) ของประเทศจีนเพื่อจัดตั้งศูนย์วิจัยและพัฒนาข้าวลูกผสม (Hybrid Rice Research and Development Center; HRRDC) ขึ้นในประเทศปากีสถาน โดยมีจุดมุ่งหมายที่จะเพิ่มผลผลิตข้าวในประเทศโดยการใช้พันธุ์ข้าวลูกผสมที่จะพัฒนาขึ้นมาในอนาคต โดยอาศัยเทคโนโลยีของประเทศจีน

[ที่มา Oryza.com](http://www.oryza.com)

ศรีลังกา

เครือข่ายบูรณาการข้อมูลภูมิภาค (The UN's Integrated Regional Information Networks; IRIN) รายงานว่า หน่วยงานของทางการของประเทศศรีลังกากำลังวางแผนที่จะนำเข้าข้าวประมาณ 100,000 ตัน ในปีนี้ เพราะคาดว่าผลผลิตข้าวในประเทศจะมีเพียง 3.32 ล้านตันข้าวเปลือก หรือประมาณ 2.26 ล้านตันข้าวสาร ซึ่งลดลงประมาณ 17% เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา ซึ่งนับเป็นปริมาณผลผลิตที่ต่ำที่สุดในรอบ 6 ปี เนื่องจากเกิดภาวะภัยแล้งในพื้นที่เพาะปลูกหลายแห่ง

สื่อท้องถิ่นของเวียดนามรายงานว่า ประเทศศรีลังกากำลังวางแผนที่จะนำเข้าข้าวจากเวียดนามประมาณ 15,000 ตัน หลังจากที่รัฐมนตรีกระทรวงพาณิชย์และอุตสาหกรรมของศรีลังกาได้เดินทางมาเยือนเวียดนามเมื่อไม่นานมานี้ และทั้งสองฝ่ายได้มีการทำข้อตกลงในเรื่องดังกล่าว รวมทั้งทั้งสองฝ่ายยังเห็นพ้องร่วมกันในการที่จะร่วมมือกันทางด้านการค้าให้มากขึ้น

ทั้งนี้ เมื่อสัปดาห์ก่อน ศรีลังกาได้อนุมัติแผนการนำเข้าข้าวประมาณ 50,000 ตัน จากอินเดีย หลังจากที่ประสบกับภาวะขาดแคลนผลผลิตข้าวในประเทศเพราะปัญหาภัยแล้งทางตอนเหนือและทางตะวันออกของประเทศ โดยการนำเข้าข้าวในครั้งนี้เพื่อควบคุมภาวะราคาข้าวในประเทศไม่ให้สูงเกินไป

ทางด้านองค์การอาหารแห่งชาติ (FAO) รายงานว่า ในปี 2014 นี้ คาดว่าประเทศศรีลังกาจะมีผลผลิตข้าวประมาณ 2.65 ล้านตันข้าวสาร ลดลงประมาณ 16%เมื่อเทียบกับปีก่อน ขณะที่กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ (USDA) คาดว่า ประเทศศรีลังกาจะมีผลผลิตข้าวประมาณ 2.8 ล้านตันข้าวสาร ในปีการตลาด 2014/15 (ต.ค.-ก.ย.) ลดลง 1.5% เมื่อเทียบกับปีก่อน และคาดว่าจะมีการนำเข้าข้าวประมาณ 20,000 ตัน

[ที่มา Oryza.com](http://www.oryza.com)

อิรัก

กระทรวงของอิรัก (Iraq's Ministry of Trade; MOT) ได้ประกาศเปิดการประมูล (Re-tender) ซื้อข้าวจำนวนอย่างน้อย 30,000 ตัน ในวันที่ 8 ก.ย. นี้ โดยข้อเสนอจะต้องมีผลไปจนถึงวันที่ 12 ก.ย. ศกนี้ หลังจากที่เคยยกเลิกการประมูลไปเมื่อวันที่ 6 ก.ค. และวันที่ 11 ส.ค. ที่ผ่านมา ซึ่งการประมูลในครั้งนี้นี้ยังคงกำหนดจะซื้อข้าวเมล็ดยาวจากประเทศสหรัฐฯ อูรุกวัย บราซิล อาร์เจนตินา เวียดนาม หรือข้าวขาว 100% ชั้น 2 (ข้าวใหม่) ของไทย

นอกจากนี้ อิรักยังได้ประกาศเปิดการประมูล ซื้อข้าวบาสมาดิจำนวนอย่างน้อย 15,000 ตัน จากประเทศอินเดีย ในวันที่ 1 ก.ย. นี้ โดยข้อเสนอจะต้องมีผลไปจนถึงวันที่ 5 ก.ย. ศกนี้ โดยก่อนหน้านี้ อิรักได้ยกเลิกการประมูลซื้อข้าวบาสมาดิเมื่อวันที่ 21 ก.ค. ที่ผ่านมา

[ที่มา Oryza.com](http://www.oryza.com)

อิหร่าน

ด้านองค์การอาหารแห่งชาติ (FAO) คาดว่า ในปี การตลาด 2014/15 นี้ (เม.ย.-มี.ค.) คาดว่าประเทศอิหร่านจะมีการนำเข้าข้าวประมาณ 1.6 ล้านตันข้าวสาร ขณะที่การนำเข้าธัญพืชรวมทุกชนิดจะมีประมาณ 12.6 ล้านตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 14% เมื่อเทียบกับปีก่อน ทั้งนี้คาดว่า การที่อิหร่านนำเข้าข้าวลดลงนั้น เป็นผลมาจากการที่อิหร่านได้ปรับเพิ่มภาษีนำเข้าข้าวบาสมาดิเป็น 40% จากเดิมที่ 22% และยังได้ปรับลดระดับค่าของสารหนู (arsenic) ที่ตกค้างในข้าวบาสมาดิจากระดับ 150 ppm ลงมาอยู่ที่ระดับ 120 ppm ด้วย

ทั้งนี้ FAO คาดว่าในปี 2014 นี้ อิหร่านจะมีผลผลิตข้าวเปลือกประมาณ 2.95 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 2% เมื่อเทียบกับปีก่อน

ขณะที่กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ (USDA) คาดว่า ประเทศอิหร่านจะมีผลผลิตข้าวเปลือกประมาณ 2.5 ล้านตัน ในปีการตลาด 2013/14 (ต.ค.-ก.ย.) เพิ่มขึ้น 7% เมื่อเทียบกับปีก่อน และคาดว่าจะมีการนำเข้าข้าวประมาณ 1.65 ล้านตัน ลดลง 21% เมื่อเทียบกับปีก่อน

[ที่มา Oryza.com](http://www.oryza.com)

มอริเชียส

สำนักข่าว Reuters รายงานว่าหน่วยงานด้านจัดซื้อของประเทศมอริเชียสได้ประกาศประมูลซื้อข้าวสารเมล็ดยาวจำนวน 6,000 ตัน จากประเทศใดก็ได้ โดยเปิดรับข้อเสนอถึงวันที่ 1 ก.ย. ศกนี้ มีกำหนดส่งมอบระหว่าง 1 ต.ค.-31 ธ.ค. ศกนี้

[ที่มา Oryza.com](http://www.oryza.com)